

ความรุนแรงที่สืบเนื่องจากการดื่มสุรา: วิเคราะห์ข่าวในหนังสือพิมพ์รายวัน
ระหว่างปี 2549-2558

THE VIOLENCE RESULTING FROM ALCOHOL MISUSE:
AN ANALYSIS FROM THAI DAILY NEWSPAPERS DURING 2006-2015

กัญยปรีณ ทองสามสี/Kanyaprin Tongsamsi¹

อิสระ ทองสามสี/Isara Tongsamsi²

บทนำ

องค์การอนามัยโลกเปิดเผยข้อมูลว่าการดื่มสุราเป็นปัญหาทางสาธารณสุขของโลก โดยเป็นสาเหตุของการตายร้อยละ 6 และเป็นสาเหตุให้เกิดความพิการร้อยละ 5 นอกจากนี้ สุราเป็นสารเสพติดที่ไม่เพียงแต่จะบ่อนทำลายสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้ดื่มเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อบุคคลรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นการทำให้เกิดความเครียดกับบุคคลในครอบครัว การเกิดโรคภัยจากความเครียด การถูกประณาม รวมถึงการกระทำความรุนแรง เนื่องจากสุราออกฤทธิ์กดสมองส่วนที่เกี่ยวกับการคิดการตัดสินใจ และการใช้เหตุผล ทำให้ผู้ที่ดื่มขาดการยับยั้งชั่งใจ ใช้เหตุผลได้ไม่ถี่ถ้วน ขาดความรับผิดชอบ บวกกับสุราทำให้เกิดความรู้สึกผิดกะนองและก้าวร้าว ดังนั้น การกระทำความรุนแรงจึงเกิดขึ้นกับบุคคลที่อยู่รอบข้างได้ง่าย

ในประเทศไทยมีผู้ดื่มสุรามากเป็นอันดับ 3 ของทวีปเอเชีย เมื่อพิจารณาสัดส่วนนักดื่มต่อประชากรทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็นระยะ โดยในปี 2554 มีประมาณ 17 ล้านคน (ร้อยละ 31.5) และเพิ่มเป็น 17.7 ล้านคน (ร้อยละ 32.3) ในปี 2557 อีกทั้งผู้ดื่มส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงาน ซึ่งการดื่มสุราเป็นปัญหาต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ เนื่องจากก่อให้เกิดภาวะโรค เกิดปัญหาอาชญากรรม และปัญหาสังคมโดยรวม ส่งผลกระทบต่อทั้งผู้ดื่ม บุคคลรอบข้าง ครอบครัว และชุมชน โดยที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องแบกรับภาระจากผลกระทบการดื่มสุราด้วยการรักษาเยียวยาทางการแพทย์ จัดสวัสดิการให้การปรึกษาแนะนำและดูแลผู้มีปัญหาติดสุราและปัญหาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งร่วมกันกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาลูกสืบเนื่องจากการดื่มสุรา ทั้งนี้ มีงานวิจัยระดับนานาชาติสะท้อนว่าปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการดื่มสุราคือ การสร้างความรุนแรงในครอบครัว การใช้ความรุนแรงกับคู่ครอง ก่อให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าว โดยเฉพาะพฤติกรรมก้าวร้าวในหมู่วัยรุ่น ที่ส่งผลให้ตนเองตกเป็นเหยื่อและเป็นผู้กระทำความรุนแรง การกระทำรุนแรงในคูร์ักวัยรุ่น การมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ตั้งใจ การมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการติดเชื้อ HIV และก่อให้เกิดการบาดเจ็บในรูปแบบต่างๆ

ในประเทศไทยพบการดื่มสุราเป็นสาเหตุหลักที่นำมาสู่การกระทำรุนแรงเช่นกัน โดยเฉพาะในเด็กและผู้หญิง ซึ่งข้อมูลของศูนย์พึ่งได้ กระทรวงสาธารณสุข พบว่า มีเด็กและผู้หญิงถูกกระทำความรุนแรงจากผู้ดื่มสุรา โดยเฉพาะวันละ 63 คน หรือชั่วโมงละ 3 คน นอกจากนี้ ผลการวิจัยของมูลนิธิเพื่อนหญิงยังพบอีกว่าร้อยละ 70 ของผู้ชายที่ดื่มสุรานั้นมักจะนำความรุนแรงมาสู่ครอบครัว ขณะเดียวกันข้อมูลของ "นิด้าโพล" เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศเรื่อง “มุมมองของประชาชนที่มีต่อปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวไทย” พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 55.58 เคยพบเห็นหรือรับรู้รับทราบเกี่ยวกับการใช้ความ

¹ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.เมือง จ.ปัตตานี

² อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

รุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัว เช่น บิดามารดาทะเลาะกัน พ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายลูกเลี้ยง พ่อเลี้ยงข่มขืนลูกเลี้ยง บุตรหลานติดยาเสพติดแล้วทำร้ายร่างกายคนในบ้าน และการใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น โดยสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรงมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ การดื่มสุรา การทะเลาะวิวาท และการใช้สารเสพติด นอกจากนี้มูลนิธิเพื่อนหญิงได้ศึกษาสถิติความรุนแรงในครอบครัวจากหนังสือพิมพ์ปี 2550-2551 พบว่า การดื่มสุราเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มขึ้น โดยในปี 2550 มีร้อยละ 18.9 ส่วนปี 2551 มีร้อยละ 21.6 โดยในจำนวนนี้เป็นข่าวการฆ่ากันตายในครอบครัวมากที่สุดร้อยละ 53.3 รองลงมาเป็นข่าวการฆ่าตัวตายและการทำร้ายกัน ตามลำดับ

ข้อมูลที่ค้นพบจากการวิจัยและการสำรวจความคิดเห็นดังที่นำเสนอข้างต้นต่างยืนยันว่าการดื่มสุราเป็นสาเหตุให้เกิดความรุนแรง อย่างไรก็ตาม จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดื่มสุราและความรุนแรงในประเทศไทยนั้นพบว่ายังเป็นการศึกษาเฉพาะพื้นที่ และศึกษาในช่วงเวลาสั้นๆ จึงไม่สามารถสะท้อนข้อมูลที่มีความต่อเนื่องได้ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความรุนแรงที่เกิดจากการดื่มสุราที่ได้นำเสนอผ่านหนังสือพิมพ์รายวันในรอบ 10 ปี (พ.ศ.2549-2558) เนื่องจากหนังสือพิมพ์รายวันเป็นแหล่งข้อมูลที่ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ง่าย หากแต่ผู้อ่านทั่วไปรับรู้และแปลความหมายจากสถานการณ์ข่าวแตกต่างกันออกไป การวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งรวบรวมเนื้อหาข่าวอย่างเป็นระบบ และวิเคราะห์เนื้อหาตามหลักวิชาการ ข้อมูลที่ได้ก็จะสะท้อนข้อเท็จจริงถึงความรุนแรงจากการดื่มสุราที่มีต่อสังคมไทย ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา สำนักงานส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ สามารถนำข้อมูลที่ค้นพบไปใช้ประกอบการกำหนดนโยบายและวางแผนแก้ไขปัญหาการดื่มสุราอย่างเหมาะสมต่อไป

ผลการวิจัย

คุณลักษณะของข่าวความรุนแรงที่เกิดสืบเนื่องจากการดื่มสุรา

ลักษณะทั่วไปของข่าวการดื่มสุราแล้วนำไปสู่เหตุการณ์ความรุนแรงระหว่างปี 2549-2558 พบว่ากลุ่มตัวอย่างข่าวที่นำมาใช้วิเคราะห์เป็นข่าวที่นำเสนอในหนังสือพิมพ์ข่าวสด ร้อยละ 74.8 หนังสือพิมพ์มติชน ร้อยละ 25.2 โดยข่าวที่นำเสนอเหตุการณ์การดื่มสุราและเกี่ยวเนื่องสู่เหตุการณ์ความรุนแรงนั้น เป็นข่าวที่นำเสนอในรูปหัวข้อข่าวโดยไม่ปรากฏในหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์ ร้อยละ 73.9 จำนวนย่อหน้าของเนื้อหาข่าวพบว่า ข่าวส่วนใหญ่นำเสนอเพียงย่อหน้าเดียว ร้อยละ 24.3 รองลงมามีจำนวน 3 ย่อหน้า ร้อยละ 20.7 เมื่อพิจารณาการนำเสนอภาพประกอบข่าว พบว่า ไม่มีภาพประกอบข่าว ร้อยละ 76.6 ขณะที่จำนวนบรรทัดของเนื้อหาข่าวน้อยที่สุดมีจำนวน 9 บรรทัด มากที่สุดจำนวน 155 บรรทัด เมื่อกำหนดจำนวนบรรทัดเป็นช่วงแล้วพบว่าข่าวส่วนใหญ่นำเสนอ 9-25 บรรทัด ร้อยละ 62.2

บริบทการเกิดเหตุการณ์ความรุนแรง

1. ลักษณะทั่วไปของผู้ดื่มสุราแล้วนำไปสู่เหตุการณ์ความรุนแรง ผลการศึกษาพบว่า ผู้ดื่มส่วนใหญ่เป็นชาย ร้อยละ 82.0 รองลงมาเป็นผู้หญิง ร้อยละ 7.2 ส่วนที่เหลือเป็นการดื่มร่วมกันทั้งหญิงและชาย ร้อยละ 10.8 ผู้ดื่มสุราที่ปรากฏในข่าวส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน (15-59 ปี) ร้อยละ 85.6 รองลงมาคือวัยเด็กวัยรุ่น/นักศึกษา (15-21 ปี) ร้อยละ 10.4 และวัยผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ร้อยละ 3.2 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาจากสถานภาพผู้ดื่มสุราและเกี่ยวเนื่องสู่เหตุการณ์ความรุนแรงที่ปรากฏในข่าวส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 19.8 รองลงมามีสถานภาพโสด ร้อยละ 1.4 และมีสถานภาพหม้าย หย่า แยกกันอยู่ คิดเป็นร้อยละ 0.5 ทั้งนี้ข่าวส่วนใหญ่ไม่กล่าวถึงสถานภาพของผู้ดื่มสุรา ร้อยละ 78.4 ขณะเดียวกันมีข้อมูลสะท้อนว่าผู้ดื่มสุราส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานของรัฐ ซึ่งหมายถึง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อาสาสมัครในหน่วยงานรัฐ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ร้อยละ 14.9 ซึ่งจากการประมวลข่าวพบพนักงานของรัฐหลากหลายหน่วยงาน

ที่ดื่มสุราแล้วนำไปสู่การก่อเหตุการณ้ความรุนแรง เช่น ตำรวจ ทหาร นายองค์การบริหารส่วนตำบล
ทันตแพทย์ แพทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ อันดับสองคือ ผู้มีอาชีพรับจ้างทั่วไปหรือผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 13.1
และอันดับสามคือ พนักงานในสถานประกอบการ ซึ่งหมายถึง พนักงานประจำและลูกจ้างในสถานประกอบการ
ร้านค้า ที่มีสถานที่ทำงานชัดเจน ร้อยละ 11.7

2. รูปแบบการดื่มสุรา การดื่มสุราที่พบมากที่สุดคือ การดื่มเป็นกลุ่ม 2-5 คน ร้อยละ 36.9 รองลงมาเป็น
การดื่มสุราคนเดียว ร้อยละ 12.6 และการดื่มสุราเป็นกลุ่ม 6-10 คน ร้อยละ 6.3 เมื่อพิจารณาสถานที่ดื่มสุราที่
นิยมมากที่สุดคือ ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งรวมดิสโกเธค และร้านคาราโอเกะ ร้อยละ 23.0 รองลงมาเป็น
การดื่มนอกบริเวณที่พักอาศัย ร้อยละ 12.2 และดื่มในเขตที่พักอาศัยของผู้ดื่มสุราและผู้ที่ได้รับความรุนแรง
ร้อยละ 10.8

3. ช่วงเวลาและสถานที่เกิดเหตุการณ้ความรุนแรง พบว่า เหตุการณ้ความรุนแรงเกิดขึ้นในวันอาทิตย์
มากที่สุด ร้อยละ 21.2 รองลงมาคือวันเสาร์ ร้อยละ 17.1 ส่วนเวลาเกิดเหตุการณ้ความรุนแรงผู้วิจัยใช้เวลารับแจ้ง
เหตุที่ปรากฏในข่าว พบว่า เวลาที่สถานีตำรวจในพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ้ความรุนแรงได้รับการแจ้งเหตุการณ้ก่อ
ความรุนแรงที่มากที่สุดเป็นเวลากลางคืน คือ เวลาระหว่าง 18.00-5.59 น. ร้อยละ 50.5 ทั้งนี้เวลาที่มีการแจ้งเหตุ
สูงสุดคือเวลา 0.00-0.59 น. ร้อยละ 11.3 รองลงมาเวลา 2.00-2.59 น. ร้อยละ 10.8 จังหวัดที่เกิดเหตุการณ้ความ
รุนแรงที่สืบเนื่องจากการดื่มสุรามากที่สุดคือ กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 21.6 รองลงมาคือ จังหวัดชลบุรี ร้อยละ
16.2 เมื่อวิเคราะห์โดยจำแนกเป็น 4 ภาคโดยยึดการแบ่งภาคของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ภาคกลางมี
เหตุการณ้ความรุนแรง ร้อยละ 75.2 หรือคิดเป็นสัดส่วน 3 ใน 4 ของเหตุการณ้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ
หากพิจารณาสถานที่เกิดเหตุความรุนแรง พบว่า ส่วนใหญ่เกิดนอกบริเวณที่พักอาศัย ร้อยละ 23.0 รองลงมาคือ
ในเขตที่พักอาศัยของผู้ดื่มสุราและผู้ที่ได้รับความรุนแรง ร้อยละ 19.4 อันดับสามคือ ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม
ร้อยละ 15.8

4. ผู้ก่อเหตุการณ้ความรุนแรง ผู้ก่อเหตุความรุนแรงที่ปรากฏในข่าวมากที่สุดคือ ผู้ดื่มสุราก่อเหตุคน
เดียว ร้อยละ 62.6 รองลงมาคือ ผู้ดื่มสุราและเพื่อนที่ร่วมดื่มสุรา ร้อยละ 15.8 ลำดับสามคือ คนแปลกหน้าและ
ไม่ได้ร่วมดื่มสุรา ซึ่งหมายถึงเป็นคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน ร้อยละ 12.2 นอกจากนี้ จากข้อมูลที่ปรากฏในข่าว
พบว่า ผู้ดื่มสุราที่เป็นสัญชาติไทยเกี่ยวเนื่องสู่ความรุนแรงมากที่สุด ร้อยละ 93.2

5. อาวุธหรืออุปกรณ์ที่ใช้ก่อเหตุการณ้ความรุนแรง ผู้ก่อเหตุความรุนแรงใช้เครื่องมือที่เป็นอาวุธโดย
สภาพ และอุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่อาวุธโดยสภาพ ร้อยละ 44.1 เท่ากัน รองลงมาคือการใช้อาวุธหรืออุปกรณ์หลาย
ชนิดร่วมกันในการก่อความรุนแรง ร้อยละ 6.8 ทั้งนี้อาวุธโดยสภาพที่ใช้ก่อเหตุความรุนแรงส่วนใหญ่ใช้ปืนเป็น
อาวุธ ร้อยละ 51.0 รองลงมาคือ มีด ร้อยละ 48.0 ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ก่อเหตุความรุนแรงส่วนใหญ่ใช้วัชวะใน
ร่างกายคือ มือ แขน และขา ร้อยละ 49.0 รองลงมาคือ รถยนต์ ร้อยละ 10.2 อันดับสามคือ ท่อนไม้ ร้อยละ 7.1

ลักษณะความรุนแรงที่เกิดสืบเนื่องจากการดื่มสุรา

1. ผู้อื่นได้รับความรุนแรง

ความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อผู้อื่นผู้วิจัยวิเคราะห์ตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.
2499 ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ความผิด และภาค 3 ลหุโทษ พบดังนี้

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละความรุนแรงที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการดื่มสุรา

ลักษณะความรุนแรง	จำนวน	ร้อยละ
ความรุนแรงเกี่ยวกับเพศ		
การข่มขืนกระทำชำเรา (อายุเกิน 15 ปี และไม่ยินยอม)	6	42.9
กระทำชำเราเด็ก (อายุไม่เกิน 15 ปี ทั้งยินยอมหรือไม่ยินยอม)	1	7.1
อนาจารหญิง (กอด จูบ ลูบคลำ ผู้มีอายุเกิน 15 ปี โดยไม่ยินยอม แต่ไม่ได้ข่มขืน)	6	42.9
อนาจารเด็ก (กอด จูบ ลูบคลำ ผู้มีอายุไม่เกิน 15 ปี ทั้งยินยอมหรือไม่ยินยอม)	1	7.1
รวม	14	100.0
ความรุนแรงต่อชีวิตผู้อื่น		
ฆ่าผู้อื่น	36	48.0
ฆ่านุภาพการิตาย	0	0
ฆ่าเจ้าพนักงานตาย (เกี่ยวกับการทำหน้าที่)	1	1.3
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย	35	46.7
ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นตาย	3	4.0
รวม	75	100.0
การทำร้ายผู้อื่น		
ทำร้ายร่างกาย (หรือจิตใจ) ผู้อื่น	6	6.3
ทำร้ายร่างกายบุพการี	6	6.3
ทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงาน (เกี่ยวกับการทำหน้าที่)	6	6.3
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นถึงอันตรายสาหัส	76	80.0
ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส	1	1.1
รวม	95	100.0
ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง		
ข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือจำยอมต่อสิ่งใด	3	100.0
รวม	3	100.0
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน		
ลักทรัพย์และวิ่งราวทรัพย์	1	7.7
กรร โขก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์	10	76.9
ทำให้เสียทรัพย์ (ทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่น หรือทรัพย์สินที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของ) รวมอยู่ด้วยเกิดความเสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่า หรือทำให้ไร้ประโยชน์)	2	15.4
รวม	13	100.0
ความผิดเกี่ยวกับศาสนา		

ลักษณะความรุนแรง	จำนวน	ร้อยละ
แต่งกายหรือใช้เครื่องหมายที่แสดงว่าเป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาโดยมิชอบ	1	100.0
รวม	1	100.0
เหตุลหุโทษ		
ฐานพาอาวุธไปโดยเปิดเผยไม่มีเหตุอันสมควร	1	10.0
ฐานทะเลาะในที่สาธารณะ	1	10.0
ฐานเมาสุราว่านวายในสาธารณสถาน	4	40.0
ฐานชก/แสดงอาวุธในการวิวาทต่อสู้	2	20.0
ฐานขู่เข็ญผู้อื่นให้กลัวหรือตกใจ	2	20.0
รวม	10	100.0

จากตารางที่ 1 พบว่าการดื่มสุรานำไปสู่การทำผิดเกี่ยวกับเพศจำนวน 14 ครั้ง โดยมีความผิดเกี่ยวกับการข่มขืนกระทำชำเรา (อายุเกิน 15 ปี และไม่ยินยอม) และอนาจารหญิง (กอด จูบ ลูบคลำผู้มีอายุเกิน 15 ปี โดยไม่ยินยอม แต่ไม่ได้ข่มขืน) ร้อยละ 42.9 เท่ากัน ขณะเดียวกันการดื่มสุรานำไปสู่การเสียชีวิตของบุคคลอื่นจำนวน 75 ครั้ง การทำร้ายผู้อื่น 95 ครั้ง ในจำนวนนี้มีเหตุทำร้ายร่างกายผู้อื่นถึงอันตรายสาหัสสูงสุด ร้อยละ 80.0 ส่วนความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง พบว่า ผู้ดื่มสุรามีการข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือจ่ายอมต่อสิ่งใดจำนวน 3 ครั้ง

การทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน พบว่า ผู้ดื่มสุรามีการทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน 13 ครั้ง ในจำนวนนี้ ร้อยละ 76.9 เป็นการกรรโชก ริดเอาทรัพย์สิน ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์ ส่วนการทำผิดเกี่ยวกับศาสนา พบว่า ผู้ดื่มสุรามีการแต่งกายหรือใช้เครื่องหมายที่แสดงว่าเป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาโดยมิชอบจำนวน 1 ครั้ง นอกจากนี้ ผู้ดื่มสุรามีการทำผิดตามภาค 3 ลหุโทษ จำนวน 10 ครั้ง โดยส่วนใหญ่เมาสุราว่านวายในสาธารณสถาน ร้อยละ 40

2. ตนเองได้รับความรุนแรง

ผลการวิจัยพบว่าความรุนแรงต่อตนเองที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการดื่มสุราทั้งหมด 49 ครั้ง ส่วนใหญ่เกิดขึ้นโดยความประมาท ส่งผลให้บุคคลนั้นถึงแก่ความตาย เช่น การจมน้ำตาย การพลัดตกจากที่สูง การดื่มเกินขนาดจนอวัยวะภายในล้มเหลวนำไปสู่การเสียชีวิต เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์จนเสียชีวิต เป็นต้น โดยความรุนแรงในรูปแบบดังกล่าวเกิดขึ้น ร้อยละ 55.1 รองลงมาคือการบาดเจ็บทางกายของผู้ดื่มสุราอันเนื่องมาจากความประมาท ร้อยละ 14.3 ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละความรุนแรงต่อตนเองที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการดื่มสุรา

ลักษณะความรุนแรง	จำนวน	ร้อยละ
ก่อความรุนแรงต่อตนเองโดยเจตนา		
ต่อชีวิต (ตาย)	1	2.0
ต่อร่างกาย (บาดเจ็บ)	2	4.1
ต่อทรัพย์สิน (เสียหาย)	1	2.0
ต่อชื่อเสียงเกียรติยศ (ความน่าเชื่อถือ)	0	0.0
ก่อความรุนแรงต่อตนเองโดยประมาท		
ต่อชีวิต (ตาย)	27	55.1
ต่อร่างกาย (บาดเจ็บ)	7	14.3
ต่อทรัพย์สิน (เสียหาย)	6	12.3
ต่อชื่อเสียงเกียรติยศ (ความน่าเชื่อถือ)	5	10.2
รวมทั้งหมด	49	100.0

คุณลักษณะของผู้ได้รับความรุนแรง

การวิเคราะห์ว่าคุณลักษณะของผู้ได้รับความรุนแรงจะเน้นความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้อื่น โดยผู้ได้รับความรุนแรงส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 65.8 อยู่ในวัยทำงาน (อายุ 15-59 ปี) ร้อยละ 77.9 ทั้งนี้ มีข่าวที่ไม่นำเสนอ สถานภาพสมรสของผู้ได้รับความรุนแรง ร้อยละ 88.7 ซึ่งในบรรดาข้อมูลข่าวที่นำเสนอสถานภาพสมรสผู้ได้รับความรุนแรงมักเป็นผู้มีสถานภาพสมรส เกือบส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 13.5 ทั้งนี้ ความรุนแรงที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งสร้างผลกระทบต่อบุคคลหลายกลุ่มรวมกัน เช่น บุคคลในครอบครัวญาติพี่น้อง และเพื่อนบ้าน ร้อยละ 32.9 รองลงมาคือ คู่ครองของตนเอง ร้อยละ 31.9 ส่วนสัญชาติของบุคคลผู้ได้รับความรุนแรงที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการดื่มสุรา พบว่า เป็นคนไทย ร้อยละ 91.0 เป็นคนต่างชาติ ร้อยละ 6.3